



มูลนิธิศกดิ์พรทรัพย์
พัฒนาการศึกษาไทย
เพื่อปวงชนและแผ่นดินเกิด

วันที่ 17 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3) จัดโดย มูลนิธิศกดิ์พรทรัพย์
ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่แนบมาด้วย รายละเอียดโครงการพร้อมใบสมัคร

ตามที่ มูลนิธิศกดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้ดำเนินการจัดโครงการ
บริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูประจำการให้มีทักษะการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และมีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมี
คุณภาพ และเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้กับครูโรงเรียนอื่นได้นำไปประยุกต์ใช้และได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับประสบการณ์ในการสอนที่แตกต่างออกไปกับครูจากโรงเรียนอื่นที่มาเข้ารับการอบรม โดยเริ่มดำเนินการอบรม
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 ถึง เดือนมกราคม 2561 (เฉพาะวันเสาร์) ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สามารถตรวจสอบตารางเวลาการอบรมและรายละเอียดเพิ่มเติมตาม
เอกสารที่แนบมาด้วยนี้

ทั้งนี้จะขอความกรุณาท่านพิจารณาคัดเลือกครูในหน่วยงานของท่าน เข้ารับการอบรม หลักสูตรละ 1 คน และ
เขียนรายละเอียดลงในใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อเข้ารับการอบรมตามวันเวลาดังกล่าว โดยสามารถสมัคร
ออนไลน์ทางเว็บไซต์ หรือกรอกใบสมัครที่แนบมานี้ แล้วส่งมาที่ Email: kusolacademic@gmail.com หรือทาง
โทรสารอัตโนมัติหมายเลข 02-613-9016 ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [http://www.kusol.org/
satitchula/](http://www.kusol.org/satitchula/) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนันท์นภัส หวังศรีโรจน์ โทร. 084-438-4947 ในวันจันทร์-
วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกิตยาการ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิศกดิ์พรทรัพย์

มูลนิธิศกดิ์พรทรัพย์ (โครงการบริการวิชาการ)

คุณนันท์นภัส โทร. 084-438-4947 โทรสารอัตโนมัติ. 02-613-9016